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สรุปการบรรยาย 

การขับเคลือ่นยุทธศาสตรดานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขนัได 

 

โดย รองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ) 

วันที่ 1สิงหาคม 2548 

 

การที่สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับกระทรวงมหาดไทย จัดสัมมนาใหกับรองผูวาราชการจังหวัด

ในครั้งน้ี เพื่อเตรียมความพรอมใหกับตัวทานเองและประเทศชาติ เมื่อสัปดาหที่ผานมานี้ไดมีโอกาส

เขาฟงสัมมนาของ อาจารย C. K. Prahalad ซึ่งอาจารยทานนี้ไดเขียนหนังสือหลายเลม เชน 

Competing for the future หนังสือเลมน้ีไดพยายามบอกใหประเทศตาง ๆ คนหาความสามารถ 

และจุดแข็งของตนเอง และพัฒนาจากจุดน้ัน สวนหนังสืออีกเลมคือ The future at the bottom of 

the pyramid ซึ่งกลาวถึงความมั่งคั่งหรือโชคลาภที่สามารถแสวงหาไดจากฐานลางของพีระมิด 

โดยมีการใหคะแนนจากคําถาม 3 ขอ คําถามแรก คือ คุณคิดวาโลกขางหนาเปล่ียนแปลงเร็วแค

ไหน? จากคะแนนต่ําสุด 1 ถึงสูงสุด 5 คะแนนเฉลี่ยที่ไดคือ 4.5 แสดงวาทุกคนคิดวาโลกกําลัง

เปลี่ยนแปลงเร็วมาก คําถามตอมา คือ คุณคิดวาคุณมีความสามารถเพียงใดที่จะรับการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้น? คะแนนเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 3 ในการประเมินความสามารถของตัวเอง คําถามตอมาถาม

วา คุณคิดวาคนในองคกรของคุณมีความกระตือรือรนเพียงใดในการยกระดับตัวเองใหทันกับการ

เปล่ียนแปลง? คะแนนเฉลี่ยอยูที่ 2 จากคะแนนดังกลาวไดสะทอนใหเห็นบางสิ่งบางอยางวา 

ภาคเอกชนของไทยรูวาโลกพัฒนาเร็วมากแตความคิดที่จะยกระดับตัวเองมีอยูนอยมากเพียงแค 2 

คะแนนจาก 5 ทําใหยอน  นึกถึงภาครัฐและรัฐวิสาหกิจวา หากถามคําถามเดียวกันน้ีจะไดคะแนนสัก

เทาไหร ดังน้ันการสัมมนาในวันน้ีเปนการสงสัญญาณที่ดีในการเตรียมความพรอมใหกับรองผูวาฯ 

ซึ่งจะกาวขึ้นมาเปน       ผูวาราชการจังหวัด 

เมื่อ 2 อาทิตยที่ผานมา ทานนายกรัฐมนตรีไดไปเปดโครงการกองทุนหมูบาน SML และเมื่อ 

วันเสารที่ผานมาไดเปนประธานในการประชุมปรับโครงสรางสวนราชการ และตอนเชาของวันน้ีได

ไปสรุปการเจรจาเขตการคาเสรี (FTA) กับประเทศญี่ปุน ซึ่งถาเซ็นสัญญาแลวก็จะสามารถลดภาษี

ไดในหลายหมวด ที่ยกประเด็นสามเรื่องน้ีขึ้นมา ก็เพื่อจะช้ีใหเห็นวาเรื่องเหลาน้ีทําไปทําไม 

เช่ือมโยงกันอยางไร และเกี่ยวอะไรกับทาน ตองเรียนใหทราบวาทั้งสามเรื่องน้ีเช่ือมโยงและ

เกี่ยวกับทาน  

งบประมาณที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลชุดน้ีเพื่อสรางสิ่งที่เรียกวา “Wealth of the nation” หรือ

ความมั่งคั่งของประเทศ ในการสรางความมั่งคั่งใหกับประเทศนั้น เราแบงเปน 3 ภาค คือ ภาค

ประชาชน ภาคเอกชน และภาคราชการ  



 

2-4    

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 1-6 สิงหาคม 2548 

ในสวนของภาคประชาชนมีการพัฒนากันมานาน แตยิ่งพัฒนายิ่งทําใหเกิดสิ่งที่เราเรียกวา 

ความไมสมดุล ทําไมคนจนเพิ่มขึ้น ทําไมคนรวยเปนกลุมหนึ่งที่มีจํานวนไมมากแตรวยเพิ่มขึ้น ๆ 

ทําไมจันทบุรีมีทุกอยางพรอม มีผลไม มีแหลงทองเท่ียว มีภาคการผลิตอุตสาหกรรม แตทําไม

จันทบุรีไมมั่งคั่ง ทําไมยิ่งพัฒนาภาคประชาชนแตประชาชนกลับออนแอลง จุดสําคัญคือ ถาทาน

ตองการสราง “Wealth of the nation” ภาคประชาชนตองเขมแข็ง ซึ่งภาคประชาชนสวนใหญเปน

เกษตรกร ฉะน้ันโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้นตั้งแตเขามาเปนเรื่องการพักหนี้ กองทุนหมูบาน ธนาคาร

ประชาชน และปจจุบันมีนโยบายที่ทานนายกฯ เรียกวา SML ในมุมมองของ SML หัวใจไมไดอยูที่

เงินทุนแตอยูที่กรรมการหมูบาน ทุกครั้งที่เราแกไขปญหาความยากจนสิ่งที่เราทําใหประชาชน 

ไดแก การลดหนี้สิน ใหโอกาสเขาสูชุมชน พยายามเพิ่มรายได โครงการตาง ๆ ไดเขาไปสูตาง

พื้นที่ สิ่งสําคัญคือเรามีคณะกรรมการหมูบาน ซึ่งคณะกรรมการหมูบานกระจายไปหลายพื้นที่ ซึ่งใน

แตละพื้นที่ก็มีประธานคณะกรรมการหมูบานประมาณ 70,000 กวาคน  ซึ่งจะตองมีการอบรม เพื่อ

สรางความเขาใจ เชน การทําใหภาคเกษตรกรเขมแข็ง ถาตองการให ธ.ก.ส ธนาคารออมสิน    

ธนาคารเอสเอ็มอี   ปลอยกูเพื่อพัฒนาหมูบานใหแข็งแรง ไมใชชวยใหคนหนึ่งคนใดรวยขึ้น แตเปน

การพัฒนาทั้งหมูบาน จะตองพัฒนาอยางไร  ถาตัองการทําโอท็อป จัดตั้งขึ้นมาไดอยางไร ถาจะ

สงเสริมการทองเที่ยว หมูบานแตละหมูบานจะเช่ือมโยงกันอยางไร อยาวาแตหมูบานเลยขณะนี้การ

เช่ือมโยงของจังหวัดก็ยังมีนอยมาก มาเริ่มมีการเชื่อมโยงเมื่อมีคลัสเตอรของผูวาฯ ถาจะมีการจัด

คณะกรรมการหมูบาน 70,000 กวาคน โดยแบงตามเขตมหาดไทย 12 เขต จะแบงไดประมาณ 

7,000 คน และจะทําความรูจักกับกับคณะกรรมการหมูบานเหลาน้ี เพราะเมื่อมีโครงการตาง ๆ เขา

มาจะทําใหเขาถึงหมูบานไดเร็วขึ้น  

สําหรับภาคเอกชน ทําไมมีการพัฒนามาเปนสิบ ๆ ป แตความสามารถในการแขงขันต่ํา เมื่อ

เผชิญกับวิกฤติตาง ๆ ก็แกปญหาไมได เวลาน้ํามันแพงขึ้นมาทีเดียวทําใหขาดดุลการคา 6 เดือน

ตอเน่ืองน่ันคือ เกิดความไมสมดุลขึ้นในภาคเอกชนของประเทศไทย ซึ่งเปนสิ่งที่รัฐบาลจะตอง

แกไข คือ ภาคการผลิตของไทย ตองเปนภาคการผลิตที่แขงขันได (Competitiveness) รัฐบาล

จะตองระบุวาอนาคตขางหนา อุตสาหกรรมใดเปนเปาหมายหลักของเรา อุตสาหกรรมใดเปนแหลง

สรางรายไดใหกับเรา อุตสาหกรรมใดที่เราจะตองคอย ๆ เคลียรออกไปในอนาคตขางหนา ตรงน้ีจะ

ใหบีโอไอ เปนคนคัดเลือกออกไป ในอุตสาหกรรมเปาหมายเราจะพยายามใหผูประกอบการ 

(Player) มีความเขมแข็งขึ้น สําหรับผูประกอบการที่มีอยูแลวก็คือ ผูประกอบการที่ผานวิกฤติการณ

ตาง ๆ มาได ตองการใหบริษัทใหญเหลาน้ีมีความเขมแข็งมากขึ้น ผลักดันใหเขาไปเปน Global 

Company ก็คือ บริษัทที่ออกไปสูตลาดโลกได แตในขณะเดียวกันบริษัทสวนใหญของคนไทยนั้น

เปนธุรกิจที่เปนขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) เราตองการสรางผูประกอบการเอสเอ็มอีใหม

ขึ้นมาซึ่งเปนผูประกอบการที่ทันโลก รูวาโลกเปลี่ยนแปลงอยางไร จะตองคาขายอยางไร พูดงาย ๆ 

คือ ผูประกอบการที่สามารถทองอินเตอรเน็ตได สําหรับสินคาที่ผลิตขึ้นน้ันทําอยางไรที่จะยกระดับ
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สินคาที่ผลิตขึ้นมานั้นใหมีมูลคาเพิ่ม ตรงน้ีที่ทานนายกฯเรียกวาการสรางมูลคาและคุณคา (Value 

creation) เชน การแปรรูปเงาะใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น  

 ผูประกอบการระดับโลกของไทยมีนอยมาก ดังน้ันเราจะตองสรางผูประกอบการเอสเอ็มอี

ขึ้นมา ถาลองหลับตานึกภาพดูภาคหนึ่งซึ่งเปนภาคประชาชนที่คนสวนใหญยากจน อีกภาคหนึ่งเปน

ภาคการผลิตซึ่งผลิตเพื่อบริโภคภายในและสงออก ทําอยางไรที่จะทําใหสองภาคน้ีเช่ือมโยงกัน 

ขณะน้ีทานายกฯ กําลังทําใหชุมชนเขมแข็งและในอนาคตจะสรางวิสาหกิจชุมชน และจะพัฒนา

ตอเน่ืองเปนเอสเอ็มอี จากเอสเอ็มอีกลายเปนบริษัทใหญที่จะแขงขันในตางประเทศ จากธุรกิจ

ทองถิ่นจะเชื่อมโยงอยางไรไปสูการสรางเปนหมูบานโอท็อป เชน จันทบุรีมีความสามารถในการ

เจียระไนพลอย น่ันคือหมูบานโอท็อปชั้นดี สามารถเชื่อมโยงไดโดยดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาใน

หมูบาน แลวเจียระไนพลอยใหดูซึ่งเปนชองทางหนึ่งที่จะจําหนายสินคาใหกับนักทองเที่ยวได เปน

การเชื่อมโยงภาคการผลิตและการทองเที่ยวเขาดวยกัน 

เราสามารถเชื่อมโยงประชาชนเขากับการผลิตเสริมดวยระบบโลจิสติก และภาคบริการ คน

ไทยเกงทางดานการผลิตแตตนทุนดานคาขนสงคอนขางแพงเพราะเราขาดโครงสรางพื้นฐาน 

ดังน้ันในอีก 5 ปขางหนา ทานนายกฯ ตองลงทุนในโครงการขนาดใหญ (Mega project) ไมใช

ลงทุนเพียงเพื่อกระตุนเศรษฐกิจแตเปนการลงทุนเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการขนถายสินคา ใน

การขนยาย และยกระดับความสามารถในเชิงอาชีพ รวมไปถึงการลงทุนในเรื่องไฟฟา นํ้า และ

โครงสรางพื้นฐาน 

อีกภาคที่สําคัญคือ ภาคราชการ ตัวอยางปญหาที่เกิดขึ้นคือ อาจารยสวนใหญตองการ

ทํางานวิจัย แตสิ่งแวดลอมของเมืองไทยทําใหอาจารยมีแตงานสอน งบในการวิจัยมีนอย สวนใหญ

มีแตวิจัยเชิงพาณิชย ไมมีวิจัยเชิงนโยบาย ทําอยางไรที่จะเช่ือมมหาวิทยาลัยกับภาคการผลิต 

ทําไมตองรองบวิจัยจากภาครัฐบาล ในสหรัฐอเมริกานั้นรัฐบาลยิ่งเล็กยิ่งเขมแข็ง เพราะเชื่อมภาค

การผลิตเขากับมหาวิทยาลัย ภาคการผลิตตองการ Know How ในการสรางมูลคาของสินคา สวน

ใหญภาคการผลิตไมมีความรูและทักษะ แตมีเงิน ฉะน้ันจึงตองมีการนําทรัพยากรจากภาคเอกชน

เขามาทํางานวิจัยของแตละทองถิ่น ถาระยองและจันทบุรีมีช่ือเสียงดานผลไม งานวิจัยจะตองหนัก

ไปในเรื่องแปรรูปสินคา การทองเที่ยว เปนตน ขึ้นอยูกับวาจังหวัดใดมีความเชี่ยวชาญดานไหน ซึ่ง

ทําใหอาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญในการทําวิจัยเหลาน้ัน พรอมทั้งมีรายไดดวย และ

งบประมาณจากรัฐบาลก็เปนสวนหนึ่งที่มาเกื้อหนุนรายไดของอาจารยได  

การปรับโครงสรางเปนสิ่งจําเปน ถาทานตองการประสิทธิภาพในการทํางาน แมแต

โครงสรางของผูวาราชการจังหวัด ผูวาฯ ตองเรียนรูวาจะตองมีการจัดแบงหนาที่ของรองผูวาฯ 

อยางไร ปจจุบันน้ีผูวาฯ และรองผูวาฯ ไมไดมีหนาที่ปกครองประชาชน แตมีหนาที่บริการประชาชน    

 บทบาทของผูวาฯ ในอนาคต ตองมีคลัสเตอร (Cluster) เพื่อวาจังหวัดที่เก่ียวของกันน้ัน 

สามารถรวมกันทํายุ ทธศาสตรของจังหวัดได เชน ถาเราตองการใหตราด จันทบุรีเจริญ ในการ

พัฒนาจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรรวมกัน ไมใชทําเพียงแคจังหวัดเดียว ผูวาฯตองรวมกลุมกันใน
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 1-6 สิงหาคม 2548 

การวางยุทธศาสตร เพื่อผลักดันของบประมาณรวมกับมหาวิทยาลัย ฉะน้ันวันน้ีผูวาฯจะตองรูจัก

ประธานหมูบานทั้งหมดของจังหวัด เพื่อใหคนเหลาน้ีเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา เวลาคิดอะไร

จะตองคิดทั้งสามภาค คือ ภาคประชาชน เอกชน และรัฐบาล 

ขณะน้ีประเทศไทยกําลังเนนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ซึ่งเปนโอกาสดีของจังหวัดจันทบุรี 

และระยอง ไทยเปดเขตการคาเสรี (เอฟทีเอ) กับจีนและญ่ีปุน  เอฟทีเอที่จะทํากับญ่ีปุนมีนัยวา

อนาคตขางหนาของผลไมไทยจะตีตลาดญ่ีปุน นอกเหนือจากตลาดจีน  ตลาดญ่ีปุนเปนผลไมที่มี

ราคาและคุณภาพ ถาสามารถรักษาคุณภาพของผลไมไวไดตามมาตรฐาน หรือแปรรูปใหนา

รับประทาน เชน ทุเรียนแปรรูปและทําบรรจุภัณฑใหดี สรางทีมศึกษาการตลาด ซึ่งจะเร่ิมตนที่ 

ภาคเอกชน  แตขณะนี้ภาคเอกชนขาดแนวทาง จึงจะตองไดรับความชวยเหลือจากทางจังหวัดใน

การพัฒนาสินคาในลําดับตอไป เชน ในอดีตโอท็อปเปนแบบตางฝายตางทํา แตปจจุบันมีการ

รวมมือกัน เปนการสรางมูลคาเพิ่มของโอท็อป ถาจะพัฒนาโอท็อปขึ้นมาอีกจะตองเช่ือมโอท็อปกับ

การทองเท่ียว แทนที่   นักทองเที่ยวจะไปซื้อผลิตภัณฑืโอท็อปที่รานก็ใหพานักทองเที่ยวไปซื้อที่

หมูบ านที่ผลิต  เชน  ที่บ านถวาย  ทั้งหมูบ านแกะสลักทั้ งหมูบานแลว นําสินคาไปขายที่

หางสรรพสินคา ใครจะเห็นคุณคาวาแกะสลักยากแคไหน  แตถาใหการทองเที่ยวฯ และอบต. 

พัฒนาเสนทางการทองเที่ ยวเพื่อดูการแกะสลกั จะสามารถเพิ่มราคาของสินคาโอท็อปได เน่ืองจาก

นักทองเที่ยวจะไดเห็นวางานแกะสลักเปนงานยาก และมีคุณคา ซึ่งทุกอยางขึ้นอยูกับวิธีการคิด

น่ันเอง 

ในอนาคตขางหนาแตละจังหวัดจะตองคํานึงถึงสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งภาคเศรษฐกิจจะตอง

คิดถึงการลงทุน การทองเที่ยว การสงออก โดย “By pass state” คือทุกอยางไมตองรอรัฐมาชวย 

ไมจําเปนตองรองบประมาณจากรัฐ พยายามคิดและทําเอง ตองไมเห็นแกตัว ตองรวมมือกัน          

ทําเปนคลัสเตอร คํานึงถึงยุทธศาสตร ดึงงบประมาณ 30% มาใชในการพัฒนาคลัสเตอร และให

นักการเมืองทองถิ่นมาชวยกันออกความคิดเห็น แตไมใชแบงสวนงบประมาณแลวแบงแยกไปตาง

ฝายตางทํา ในอนาคตจะมีการจัดสรรงบประมาณใหมากขึ้น  แตทานจะตองพิสูจนใหเห็นวาสามารถ

ทําได ทานจะตองรูจักใชผูเช่ียวชาญ อาจารย และตองทํางานกันเปนทีม เพื่อพัฒนาตัวเองและ

สรางคนรุนใหมขึ้นมา อีกไมนานคลัสเตอรก็่จะเจริญขึ้น และคลัสเตอรจะทําใหเอกชนตองรวมงาน

กับมหาวิทยาลัย เพราะเอกชนคือพลังและมหาวิทยาลัยคือสมอง เช่ือมโยงทุกอยางเขาดวยกัน

เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

…............................................. 

 

 

 

 

 


